

ĐHQGHN VÀ BỘ CÔNG AN: HỢP TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

📍 MINH KHANG



NGÀY 11/11/2024, ĐHQGHN VÀ BỘ CÔNG AN ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN đồng chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công an có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng, các đơn vị chức năng.

Về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng; lãnh đạo Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Ngoại ngữ.

Chào mừng GS.TS Lê Quân và đoàn ĐHQGHN tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với các cơ quan,

bộ, ban, ngành, ĐHQGHN đã quan tâm, phối hợp thường xuyên với Bộ Công an trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Sự phối hợp này đã được các bên cụ thể hoá bằng Quy chế phối hợp số 03 ngày 7/3/2023 giữa Bộ Công an và ĐHQGHN về bảo đảm an ninh, trật tự trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ; chuyển đổi số, bảo mật và an toàn thông tin.

Để việc phối hợp giữa Bộ Công an và ĐHQGHN tiếp tục đạt được thành tựu, kết quả cao trong thời gian tới, tại buổi làm việc, hai bên nhất trí với chủ trương để Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân hợp tác cùng Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN trong đào tạo nguồn nhân lực, dự kiến bao gồm công tác tuyển sinh chỉ tiêu đại học chính quy, đào tạo liên thông và tổ chức các lớp đào tạo cấp cứu ngoại viện mỗi năm dành cho lực lượng chiến đấu của Bộ Công an...



Với tinh thần đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và ĐHQGHN cũng như giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an và ĐHQGHN ngày càng tốt đẹp và bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của ĐHQGHN gửi lời cảm ơn đến nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (nay là Tổng bí thư), Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đồng chí thuộc các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã luôn hỗ trợ ĐHQGHN trong quá trình phát triển.

Giám đốc Lê Quân chia sẻ, ĐHQGHN là một trung tâm đào tạo đại học hàng đầu của Việt Nam trong hầu hết các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó có lĩnh vực Y học. Vừa qua, ĐHQGHN đưa vào hoạt động Bệnh viện ĐHY Dược cơ sở tại Linh Đàm, có vai trò trong việc phát triển khối khoa học sức khỏe, vừa là cơ sở thực hành cho sinh viên y dược; hợp tác phát triển với các đối tác trong lĩnh vực khoa học sức khỏe (trong nước và quốc tế); trực tiếp triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe của ĐHQGHN.

Giám đốc Lê Quân cho rằng, việc ĐHQGHN và Bộ Công an hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế cho lực lượng công an nhân dân bao gồm đào tạo nhân lực cấp cứu ngoại viện thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo, cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội của các bên. Đồng chí Giám đốc cũng

bày tỏ tin tưởng, ĐHQGHN và Bộ Công an sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường ĐHY Dược nhấn mạnh tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện đồng thời cho rằng, để công tác cấp cứu ngoại viện tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội, cần nhanh chóng đào tạo, xây dựng một lực lượng cấp cứu ngoại viện lớn mạnh, đa dạng như người dân, công an, cảnh sát cứu hỏa, lái xe, kỹ thuật viên cấp cứu ngoại viện... tạo nên một mạng lưới hệ thống cấp cứu ngoại viện đa tầng rộng khắp. Phát triển mô hình giảng dạy thực hành cấp cứu ngoại viện, mô phỏng tiền lâm sàng là hết sức cần thiết. Đây là đòi hỏi không chỉ của các nhà khoa học, các đơn vị thực hành nghề nghiệp mà còn là đòi hỏi của toàn ĐHQGHN, của xã hội và đất nước, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Cũng tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Lương Tam Quang và Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, đại diện lãnh đạo Trường ĐHY Kỹ thuật - Hậu cần Hậu cần Công an nhân dân và Trường ĐHY Dược đã ký Quy chế phối hợp với nội dung đánh giá kết quả hợp tác 3 năm/lần.